

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๔๒ / ๓๑๙๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในสถานศึกษา”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายละเอียดการอบรมเบื้องต้น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ร่วมกับ  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้สหกรณ์  
ในสถานศึกษา” รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสหกรณ์ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาไทย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน โดยจัดอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันที่ ๒  
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวม ๒๐๐ คน จากห้องควบคุมระบบออนไลน์ของศูนย์ถ่ายทอด  
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ จังหวัดเพชรบุรี นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตั้งสิ่งที่ส่ง  
มาด้วย ๑ ลงทะเบียนเข้ารับอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในสถานศึกษา” และเข้า Line Group  
ครูสหกรณ์ (ศส.19) ปี 2567 ตาม QR Code ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖  
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการประสานงานเวลาเข้าอบรมและแจ้งข่าวสาร หรือมีการซักซ้อมเรื่องต่าง ๆ  
ตลอดระยะเวลาอบรม สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่ นางสาวสุชาภินี หนูยัง เบอร์โทรศัพท์  
๐๘ ๑๓๒๖ ๕๕๑๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิรฉัตร ไชยสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐๗๗-๕๔๕ ๑๐๑-๓ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐๗๗-๕๔๑๒๒๒ ต่อ ๒๐

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในสถานศึกษา”

ที่	ชื่อ - สกุล	โรงเรียน
๑	นางสาวกนกอร คงแก้ว	โรงเรียนบ้านทุ่งคาโดนด
๒	นางสาวอัจฉรา ศรีธารา	โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต
๓	นางสาวศรัณย์ภัทร อาวุธ	โรงเรียนบ้านเขาตะเกียบทอง
๔	นายพรหมลิขิต ศรีสุทโธ	โรงเรียนวัดชุมแสง
๕	นางสาววัชรภรณ์ ภัคดี	โรงเรียนวัดมุจลินทราราม
๖	นางสาวธัญชนก รอดผล	โรงเรียนบ้านคลองกก

รายละเอียดการอบรมเบื้องต้นด้วยระบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting  
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา”  
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. การลงทะเบียนเข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องลงทะเบียนอบรมผ่าน Google Form ตาม QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อเป็นข้อมูลของผู้เข้าอบรม โดยให้กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน

\*\* ขอความกรุณาตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง เพราะทางศูนย์ฯ จะจัดส่งวุฒิบัตรและคู่มือตามที่อยู่ที่ท่านให้มา หลังจากเสร็จสิ้นโครงการอบรม



แบบลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form ตาม QR Code นี้  
(ลิ้งค์แบบลงทะเบียน <https://me-qr.com/0ut3OA57>)

๒. คู่มือประกอบการอบรม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๙ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะจัดส่งคู่มือการพัฒนาสมรรถนะที่ดีผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และคู่มืออื่น ๆ สำหรับการทำกิจกรรมประกอบการอบรม พร้อมทั้งรายละเอียดการเข้าห้องอบรมด้วยระบบ ZOOM Cloud Meeting ในกลุ่มไลน์ **ครูสหกรณ์ (ศส.19) ปี 2567** หากคู่มือที่เป็นเล่มจริงจัดส่งไม่ทัน ทางศูนย์ฯ จะให้ท่านดาวน์โหลดคู่มือเป็น ไฟล์ PDF ในกลุ่มไลน์ไปพลางก่อน

๓. รายละเอียดสำหรับการอบรม

- ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ในห้องอบรมตลอดหลักสูตร เนื่องจากจะมีการออกวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม (เจ้าหน้าที่โครงการจะมีกระบวนการติดตามในระบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาการอบรม) หากมีความจำเป็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการอบรมได้

- ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทุกคนเข้า Line กลุ่ม เพื่อรับข่าวสารต่าง ๆ ที่จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม



Line Group ครูสหกรณ์ (ศส.19) ปี 2567